

สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวาน คุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือคุณธรรมของความสงบ ดังนั้นจงพูดอย่างสงบและหยุดกระจายความไม่สงบ

คำถาม: ลูกๆ ได้ประกาศสิทธิ์ในมรดกอะไรจากพ่อที่ไม่มีชีวิตจำกัดในยุคบรรจบพบกัน? อะไรคือสิ่งซื่อบอกของลูกๆ ที่มีคุณธรรม?

คำตอบ: มรดกแรกคือความรู้ สิ่งที่สองคือความสงบ และสิ่งสามคือคุณธรรม ลูกๆ ที่มีคุณธรรมจะอยู่อย่างมีความสุขเสมอ พวกเขาไม่เห็นข้อบกพร่องของใคร พวกเขาไม่พ่่าปนเกี่ยวกับใคร พวกเขาจะไม่คบเพื่อนที่มีข้อบกพร่อง หากใครพูดอะไรผิดพวกเขาก็ไม่สนใจต่อสิ่งนั้นและคงรักษาความซาบซึ้งของพวกเขาไว้

โอมชานติ พ่อทางจิตหนึ่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิต อันดับแรกลูกๆ ได้รับมรดกของความรู้จากพ่อ ลูกต้องเก็บเกี่ยวคุณธรรมจากพ่อและเก็บเกี่ยวคุณธรรมจากภาพ(ของลักษมีและนารายณ์)นี้ด้วยเช่นกัน พ่อเน้นลูกเรียกว่ามหาสมุทรแห่งความสงบ ดังนั้นลูกต้องสร้างสมความสงบ พ่ออธิบายเกี่ยวกับความสงบและพูดว่า จงพูดคุยกันอย่างสงบ จงเก็บเกี่ยวคุณธรรมนี้ ถึงอย่างไรลูกก็เก็บเกี่ยวคุณธรรมของความรู้นี้ ลูกต้องศึกษาความรู้นี้ ความรู้ที่สอนโดยพ่อผู้ที่ปราศจากภาพลักษณ์เท่านั้นลูก(ดวงวิญญาณ)ที่ปราศจากภาพลักษณ์กำลังศึกษาเล่าเรียน ไม่มีใครรู้ถึงคุณสมบัติพิเศษใหม่ที่ได้รับการสอนที่นี่ ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกันเหมือนกับคุณธรรมที่สูงส่งของกฤษณะ พ่อได้อธิบายแล้วว่าพ่อคือมหาสมุทรแห่งความสงบ ดังนั้นต้องมีการก่อตั้งความสงบขึ้นที่นี่ ความไม่สงบต้องจบสิ้นลง ตรวจสอบพฤติกรรมของลูกเพื่อดูว่าลูกอยู่อย่างสงบมากแค่ไหน ผู้ชายมากมายนั้นชอบความสงบ พวกเขาเข้าใจว่าเป็นการดีที่จะอยู่อย่างสงบ คุณธรรมของความสงบคือคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ แต่ลูกๆ ของบาร์ตก็เผลอรู้ถึงความหมายของความสงบและพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะสามารถก่อตั้งความสงบขึ้นมาได้อย่างไร พ่อเพียงแต่พูดถึงผู้คนของบาร์ตเท่านั้น พ่อมาในบาร์ตเท่านั้น เวลาที่ลูกเข้าใจว่าควรจะมีสมาธิอยู่ในอย่างแนบแน่น หากใครบางคนพยายามที่จะทำให้ลูกไม่สงบ ลูกต้องไม่ปล่อยให้ตนเองกลับมาไม่สงบ ไม่เลย การมีความไม่สงบเป็นข้อบกพร่องด้วยเช่นกัน ลูกต้องขจัดข้อบกพร่องนั้นออกไป ลูกต้องเก็บเกี่ยวคุณธรรมจากทุกคน ลูกไม่ควรแม้แต่ที่จะเห็นข้อบกพร่องของพวกเขา แม้ว่าลูกจะได้ยินเสียงดังๆ ลูกก็ควรอยู่อย่างสงบเช่นเดียวกับบัพและดาตา ท่านไม่เคยถูกรบกวน ท่านไม่เคยตะโกน บราห์มานี้ก็ได้เรียนรู้สิ่งนี้ ยิ่งลูกคงอยู่ในความสงบมากเท่าไรก็จะเป็นการดีเท่านั้น ด้วยความสงบลูกสามารถมีการจดจำระลึกถึงได้ ผู้ที่ไม่สงบไม่สามารถมีการจดจำระลึกถึงได้ ลูกต้องเก็บเกี่ยวคุณธรรมจากทุกคน ตัวอย่างของดัตตะเตรยา (นักบุญชาวฮินดูผู้ที่ได้เก็บเกี่ยวคุณธรรมจากทุกคนและทุกสิ่ง)นั้นก็ใช้ได้กับที่นี่ ไม่มีใครที่เต็มไปด้วยคุณธรรมเหมือนเหล่าเทพ มีกิเลสหลักหนึ่งอย่างและลูกกำลังเอาชนะสิ่งนั้น ลูกต้องเอาชนะอวัยวะประสาทสัมผัสและละทิ้งข้อบกพร่อง ลูกต้องไม่เห็นข้อบกพร่องใดๆ และไม่พูดถึงสิ่งเหล่านั้น เพียงแต่อยู่กับผู้ที่มีคุณธรรมเท่านั้น ลูกต้องอยู่อย่างอ่อนหวานและมีความสงบอย่างมาก เพียงแค่พูดน้อยลูกก็สามารถทำให้งานใดก็ตามสำเร็จได้ ลูกต้องเก็บเกี่ยวคุณธรรมจากทุกคนและกลับมามีคุณธรรม ผู้ที่รู้จักและฉลาดนั้นก็ชอบที่จะอยู่อย่างเงียบสงบมากกว่า ผู้เลื่อมใสศรัทธาบางคนก็รู้จักและถ่อมตนมากกว่าดวงวิญญาณที่รอบรู้ บาบามีประสบการณ์ พ่อทางโลกของผู้นี้เคยเป็นครู เขามีความถ่อมตนและมีความสงบมากและไม่เคยโกรธ นักปราชญ์เช่นกันก็ได้รับการยกย่องเพราะพวกเขาทำความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะพบกับพระเจ้า พวกเขาไปและอาศัยอยู่ในกาสิและหริวาร์ ลูกๆ ต้องมีความสงบและอ่อนหวานอย่างมาก ใครก็ตามที่อยู่อย่างไม่สงบที่นี่ก็ไม่สามารถเป็นเครื่องมือสำหรับการกระจายความสงบได้ ลูกต้องไม่พูดแม้แต่กับผู้ที่ไม่สงบ ลูกต้องอยู่ห่างไกลจากพวกเขา มีความแตกต่างระหว่างหงส์กับนกกระสา หงส์เฝ้าแต่เก็บเกี่ยวไข่มุกตลอดทั้งวัน เมื่อลูกเดินเหินและเคลื่อนไหวไปมาเฝ้าแต่ไตร่ตรองความรู้นี้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันสติปัญญาของลูกควรจะไตร่ตรองถึงวิธีการที่จะอธิบายและให้คำแนะนำของพ่อแก่ผู้อื่น พ่อได้อธิบายแล้วว่าเมื่อลูกคนไหนมาที่นี่ก็ต้องขอให้เขากรอกแบบฟอร์ม เมื่อผู้คนที่ต้องการที่จะรับบทเรียนที่ศูนย์พวกเขาต้องถูกขอให้กรอกแบบฟอร์ม หากพวกเขาไม่ต้องการที่จะรับบทเรียนก็ไม่มีหน้าที่สำหรับพวกเขาที่จะต้องกรอกแบบฟอร์ม มีการขอให้พวกเขากรอกแบบฟอร์มเพื่อที่ลูกจะสามารถรู้ถึงสิ่งที่พวกเขาคิดและสิ่งที่ลูกต้องอธิบายแก่พวกเขา เพราะไม่มีใครในโลกที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ลูกสามารถรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับพวกเขาได้จากแบบฟอร์ม แม้แต่เมื่อใครบางคนต้องการที่จะพบบาบา ลูกก็ต้องขอให้เขากรอกแบบฟอร์ม เพื่อที่ลูกจะได้รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงต้องการที่จะพบบาบา เมื่อผู้คนที่มาที่นี่ลูกจะต้องให้คำแนะนำของพ่อที่มีชีวิตจำกัดและไม่มีชีวิตจำกัดแก่พวกเขา เพราะพ่อที่ไม่มีชีวิตจำกัดได้มาและแนะนำตัวท่านเองแก่ลูก ลูก

ต้องให้คำแนะนำของท่านแก่ผู้อื่น ชื่อของท่านคือซีพบบา ผู้คนพูดว่า “ขอคารวะต่อดวงวิญญาณสูงสุด ชีวา” พวกเขาพูดว่า “ขอคารวะต่อเทพกฤษณะ” ในขณะที่กับชีวา พวกเขาพูดว่า “ขอคารวะต่อชีวาดวงวิญญาณสูงสุด” พ่อพูดว่า จดจำพ่อ เพื่อที่บาปของลูกจะถูกตัดออกไป เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกของการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตของลูก ลูกต้องกลายเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์อย่างแน่นอน นั่นคือโลกที่บริสุทธิ์ ซึ่งถูกเรียกว่าโลกที่สโตประธาน ลูกต้องไปที่นั่น ดังนั้นพ่อพูดว่า จดจำพ่อ! สิ่งนี้ง่ายตายมาก ลูกต้องขอให้ผู้คนรอกแบบฟอร์มก่อนที่ลูกจะให้บทเรียนแก่เขา ขอให้พวกเขากรอกแบบฟอร์มในวันแรกและแล้วอธิบายให้แก่พวกเขา และแล้วขอให้พวกเขากรอกแบบฟอร์มอีกครั้งเพื่อดูว่าพวกเขาจำสิ่งที่ลูกอธิบายให้แก่พวกเขาได้หรือไม่ ลูกจะเห็นว่ามีความแตกต่างในแบบฟอร์มทั้งสองอย่างแน่นอน ลูกจะรู้ได้อย่างเร็วถึงสิ่งที่พวกเขาเข้าใจและพวกเขาคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกอธิบายแก่พวกเขาหรือไม่ ทุกคนควรมีแบบฟอร์มเหล่านี้ บาบาก็ได้ให้คำแนะนำในมูรลี ศูนย์ใหญ่ควรจะนำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติในทันที ลูกต้องเก็บแบบฟอร์มเหล่านี้ไว้ ไม่เช่นนั้นแล้วลูกจะรู้ได้อย่างไร? พวกเขาเองก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างในระหว่างสิ่งที่พวกเขาเขียนเมื่อวานนี้กับสิ่งที่พวกเขาเขียนในวันนี้ แบบฟอร์มนั้นมีความจำเป็นมาก ไม่มีปัญหาถ้าทุกศูนย์จะมีการพิมพ์แบบฟอร์มแยกต่างหาก หรือไม่เช่นนั้นพวกเขาก็สามารถพิมพ์ในสถานที่หนึ่งและส่งไปยังศูนย์ต่างๆได้ นี่คือสิ่งที่ประโยชน์ต่อผู้อื่น ลูกๆมาที่นี่เพื่อจะกลายเป็นเทพ คำว่า “เทพ” นั้นสูงส่งมาก ผู้ที่สร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งนั้นถูกเรียกว่าเทพ เวลานั้นลูกกำลังสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งที่ใดก็ตามที่มีนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์ลูกต้องเก็บแบบฟอร์มเหล่านี้ไว้อย่างมากมาย และแล้วลูกก็สามารถที่จะรู้ถึงสภาพของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนแต่ละคนได้ ก่อนอื่นลูกต้องเข้าใจและแล้วจึงอธิบายแก่ผู้อื่น ลูกๆต้องพูดถึงคุณธรรมเท่านั้น อย่าได้พูดถึงข้อบกพร่อง ลูกกำลังจะกลับมาเติมไปด้วยคุณธรรม ผู้ที่มีคุณธรรมมากมายจะสามารถส่งต่อคุณธรรมมากมายให้กับผู้อื่นได้ ผู้ที่มีข้อบกพร่องจะไม่สามารถส่งต่อคุณธรรมให้ผู้อื่นได้ ลูกๆเข้าใจว่ามีเวลาเหลือไม่มากนัก ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างมาก พ่อได้อธิบายแล้วว่าลูกเดินทางไปในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงทุกวัน คำพูดที่ว่า “ลามโก็บและโก็บปีเกี่ยวกับความสุขที่เหนือประสาทสัมผัส” อ้างถึงสภาพของลูกในเวลาสุดท้าย ในเวลานี้ลูกทุกคนตามลำดับกันไป บางคนร้องเพลงแห่งความสุขอยู่ภายใน: “โอโฮ เราได้พบกับพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด เรา กำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราจากท่าน” ดวงวิญญาณเช่นนั้นจะไม่มีคำพร่ำบ่นใดๆ แม้ว่าใครจะพูดอะไรที่ผิดลูกก็ควรไม่สนใจสิ่งนั้นและคงอยู่ในความซาบซึ้ง หากมีความเจ็บป่วยหรือความทุกข์ใดๆ ก็เพียงแต่อยู่ในการจดจำระลึกถึง ต้องมีการชำระสะสางบัญชีเหล่านี้ในเวลานี้ และแล้วลูกก็จะกลายเป็นดอกไม้เป็นเวลา 21 ชาติเกิด ที่นั่นจะไม่มีเรื่องของความทุกข์ มีคำกล่าวที่ว่า ไม่มีอาหารบำรุงใจเหมือนกับอาหารบำรุงของความสุข และแล้วความเกียจคร้าน ฯลฯ จะจบสิ้นทั้งหมด ที่นี้มีความสุขที่แท้จริง ในขณะที่สิ่งนั้นหลอกลวง ใครก็ตามที่มีความมั่งคั่งและมีเพชรพลอยก็อาจมีความสุขมาก แต่ที่นี้เป็นเรื่องที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกควรคงอยู่ในความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกรู้ว่าลูกจะคงอยู่อย่างมีความสุขอย่างสม่ำเสมอถึง 21 ชาติเกิด ลูกควรจะตระหนักถึงสิ่งที่ลูกกำลังจะกลายเป็น เพียงแค่พูดว่า “บาบา” ความทุกข์ของลูกก็ควรถูกขจัดออกไป นี่คือความสุขเป็นเวลา 21 ชาติเกิด มีเพียงไม่กี่วันที่เหลืออยู่ ลูกกำลังจะไปยังดินแดนแห่งความสุข ดังนั้นไม่ควรจะมีการจดจำสิ่งอื่นใด บาบานี้ก็ได้แบ่งปันประสบการณ์ของท่าน บาบาก็ได้รับข่าวมากมายเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง บาบาก็ไม่รู้สึกรู้เป็นทุกข์กับสิ่งใด หากท่านได้ยินบางสิ่ง ท่านก็พูดว่า อัจชะ นี่คือโชคชะตา สิ่งนี้ไม่มีอะไร ลูกกำลังจะกลายเป็นผู้ที่มีสมบัติที่มีค่าที่ไม่มีขีดจำกัด ด้วยการพูดกับตนเองลูกก็จะมีความสุข ลูกจะอยู่อย่างมีความสุขมากและใบหน้าของลูกจะคงอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใส หากใครบางคนได้รับทุนการศึกษา ฯลฯ ใบหน้าของเขาก็จะคงอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสมาก ลูกกำลังทำความเพียรพยายามเพื่อที่จะอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสเหมือนกับลักษณะและนารายณ์ด้วยเช่นกัน พวกเขาไม่มีความรู้, ลูกมีความรู้และดังนั้นลูกควรมีความสุข ลูกควรมีความสุขสดชื่นแจ่มใส ลูกนั้นสูงส่งยิ่งกว่าเทพ พ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้กำลังให้ความรู้อันสูงส่งแก่ลูก ลูกได้รับรางวัลตลอดตัวของเพชรพลอยแห่งความรู้ที่คงอยู่ตลอดไป และดังนั้นลูกควรจะคงอยู่อย่างมีความสุขมาก ชาติเกิดนี้ของลูกได้รับการจดจำว่ามีคุณค่าเช่นเพชร เพียงพ่อเท่านั้นไม่ใช่เทพเหล่านี้ที่ถูกเรียกว่าผู้เติมไปด้วยความรู้ ลูกบราห์มินก็เติมไปด้วยความรู้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นลูกมีความสุขของความรู้นี้ ประการแรกมีความสุขของการได้พบพ่อ ไม่มีใครนอกจากลูกเท่านั้นที่มีความสุขนี้ ไม่มีมีความสุขที่แท้จริงใดในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ความสุขของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆและเป็นของปลอม ชื่อของสถานที่นั้นคือสวรรค์ ดินแดนแห่งความสุข ที่นั้นมีความสุขที่ไร้ขีดจำกัด ในขณะที่มีความสุขที่ไร้ขีดจำกัด เวลานั้นลูกๆ รู้ว่าลูกได้กลับมาสปรกแค้ไหนในอาณาจักรของราวัน ลูกค่อยๆลงมาทีละน้อย นี่คือมหาสมุทรแห่งยาพิษ เวลานั้นพ่อได้นำลูกออกมาจากมหาสมุทรแห่งยาพิษและพาไปสู่มหาสมุทรแห่งน้ำนม ลูกๆพบว่าทั้งหมดนี้หวานขึ้นอย่างมาก แต่แล้วเมื่อลูกลืมน สภาพของลูกก็ถูกทำลาย พ่อเน้นทำให้ปรอทของความสุขของลูกเพิ่มขึ้น น้ำทิพย์ของความรู้นี้ได้รับการจดจำกันมา ลูกต้องดื่มน้ำทิพย์แห่งความรู้นี้หนึ่งแก้วอย่างต่อเนื่อง ที่นี้ความซาบซึ้งของลูกนั้นสูงมาก แต่เมื่อลูกออกไปข้างนอกสิ่งนั้นก็ลดลง บาบาก็รู้สึกเช่นนั้น ที่นี้ลูกๆมีความรู้สึกที่ดีมาก พวกเขา รู้สึกว่าพวกเขา กำลังจะไปยังบ้านของพวกเขา เรา

กำลังก่อตั้งอาณาจักรบนพื้นฐานของศรัทธาของบาบา เราเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ ความรู้ที่อยู่ในสติปัญญาของคุณ เป็นไปด้วยสิ่งนั้นที่ลูกประกาศสิทธิ์ในสถานภาพนั้น ดูซิว่าเป็นใครที่กำลังสอนลูก พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดได้เปลี่ยนแปลงลูกอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นลูกๆควรรู้สึกมีความสุขในหัวใจของลูกอย่างมาก นอกจากนี้ควรจะปรากฏออกมาจากหัวใจของลูกด้วยเช่นกันว่าลูกต้องมีความสุขแก่ผู้อื่น ราวกับสาปแช่งลูก ในขณะที่ลูกนั้นได้รับมรดกจากพ่อ ลูกกลับมาไม่มีความสุขและไม่สงบอย่างมากด้วยการถูกสาปแช่งโดยราวัน มีบราเธอร์มากมายที่ต้องการทำงานรับใช้ แต่ให้ไว้ไว้กับผู้เป็นแม่ กองทัพนั้นเป็นของซัดดี ได้มีการจดจำกันว่า “ขอคารวะต่อผู้เป็นแม่” พร้อมกับสิ่งนั้นถึงอย่างไรก็มีการให้การคารวะต่อพ่ออยู่แล้วด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามชื่อของผู้เป็นแม่นั้นก็ได้ถูกกล่าวถึง ลักษณะก่อนและแล้วจึงนารายณ์ สีดา ก่อนและแล้วจึงเป็นราม ที่นี้พวกเขาเขียนชื่อของผู้ชายก่อนและแล้วจึงเป็นชื่อของผู้หญิง ทั้งหมดนี้คือเกม พ่ออธิบายทุกสิ่ง ท่านอธิบายถึงความลับของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาด้วยเช่นกัน ทุกสิ่งเกิดขึ้นในความเลื่อมใสศรัทธา ลูกไม่เข้าใจสิ่งใดจนกว่าลูกจะมีความรู้นี้ บุคลิกของทุกคนนั้นกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงในเวลานี้ บุคลิกของลูกกำลังจะกลับมาสูงส่ง บุคลิกของลูกถูกทำให้เป็นเช่นปีศาจด้วยกิเลสทั้งห้า การเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาเกิดขึ้น ลูกควรที่จะเปลี่ยนด้วยเช่นกัน ลูกจะไม่สามารถเปลี่ยนตนเองได้เมื่อลูกออกจากร่างกายของลูกไปแล้ว พ่อมีพลังที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้คนมากมาย ลูกมากมายแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา ฉันเคยมีต้นหนาคะอย่างมากมายและติดสุรา ฉันได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างมากมาย เวลานี้เรามีชีวิตอยู่ด้วยความรักอย่างมาก มีแม้กระทั่งน้ำตาแห่งความรัก แม้ว่าพ่อจะอธิบายอย่างมากมาย สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็ถูกลืม ไม่เช่นนั้นแล้วองศาความสุขของลูกก็จะคงอยู่สูงมาก จะมีความคิดที่ว่าเราต้องให้ประโยชน์แก่ผู้คนมากมาย ให้เราชี้หนทางแก่ผู้คนที่ไม่มีความสุข ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างมากที่จะอธิบาย บางครั้งลูกแม้กระทั่งได้รับการดูถูก เสียใจได้กระจายออกไปแล้วว่าลูกทำให้ผู้คนกลายเป็นพี่น้องหญิงชาย ถ้า แต่ความสัมพันธ์ของพี่น้องหญิงชายนั้นก็ดี ลูกดวงวิญญาณคือพี่น้องกัน อย่างไรก็ตามสายตานั้นกลับมามั่นคงเป็นเวลาหลายชาติเกิดไม่เปลี่ยนแปลง มีข่าวมากมายมาถึงบาบา ดังนั้นพ่ออธิบายว่า: หัวใจของลูกต้องถูกนำออกมาจากโลกที่สกปรกนี้ ลูกต้องกลับมาสวยงาม ผู้คนมากมายได้ยืมความรู้นี้และแล้วก็ลืม ความรู้นี้ทั้งหมดหายไป ต้นหนาคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด บาบา นั้นมีประสบการณ์อย่างมาก ราชาได้สูญเสียอาณาจักรของพวกเขาเพราะกิเลสเหล่านี้ ต้นหนาคะเลวร้ายมาก ทุกคนพูดว่า บาบา นี่คือศัตรูที่แข็งแกร่งมาก พ่อพูดว่า ด้วยการเอาชนะต้นหนาคะลูกจะกลายเป็นนายของโลก อย่างไรก็ตามกิเลสต้นหนาคะนั้นก็แรงมากที่แม้แต่หลังจากที่ดวงวิญญาณทำสัญญาแล้วพวกเขาก็ยังตกต่ำลงมา ดวงวิญญาณเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยความยากลำบากมาก ในเวลานี้บุคลิกของผู้คนทั้งโลกถูกทำลาย โลกบริสุทธิ์คงอยู่เมื่อใดและถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร? พวกเขาประกาศสิทธิ์ในโชคของอาณาจักรของพวกเขาอย่างไร? ไม่มีใครสามารถบอกสิ่งนี้แก่ลูกได้ เวลานี้จะมาถึงเมื่อลูกๆจะต้องไปต่างประเทศเช่นกัน พวกเขาจะได้ยินเกี่ยวกับสวรรค์มีการก่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไร ทุกสิ่งเหล่านี้ชัดเจนมากในสติปัญญาของคุณ นี่คือการใส่ใจที่ลึกซึ้งที่ลูกควรจะมีในเวลานี้ สิ่งอื่นๆ ทั้งหมดต้องถูกลืม อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของคุณรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ในขณะที่ลูกเดินเหินและเคลื่อนไหวไปมา และในขณะที่ลูกนั่ง จงไตร่ตรองความรู้นี้ และกลายเป็นเช่นหงส์ที่เก็บไข่มุก ชิมซับคุณธรรมจากทุกคน ลูกต้องแบ่งปันคุณธรรมของลูกแก่ผู้อื่น

2. เพื่อที่จะทำให้ใบหน้าของลูกสดชื่นแจ่มใส พุดกับตนเองอย่างสม่ำเสมอ: โอ้โฮ เรากำลังจะกลายเป็นนายของสมบัติที่ไม่มีขีดจำกัด เรากำลังได้รับลอตเตอรี่ของเพชรพลอยแห่งความรู้จากพ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้

พร: ขอให้ลูกมีความเคารพตนเองโดยการทำให้สภาพของลูกมีพลังด้วยการตระหนักรู้ถึงสมญาของลูก ในยุคบรรจบพบกัน พ่อเองได้ให้สมญาที่สูงส่งแก่ลูกๆของท่าน และดังนั้นลูกต้องรักษาความซื่อตรงทางจิตของลูกของสิ่งนี้ไว้ เมื่อลูกจดจำสมญาของลูกสภาพของลูกก็จะกลับมามีพลังตามนั้น ตัวอย่างเช่น สมญาของลูกคือผู้ดวงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง และดังนั้นทันทีที่ลูกมีสำนึกรู้ การมองดูผู้อื่นของลูกก็จะจบสิ้นลง คอของมาयाจะถูกตัดเมื่อลูกมีการตระหนักรู้ในตนเอง เมื่อลูกจดจำว่าลูกคือมหาเวียร์ สภาพของลูกจะกลับมาไม่ไหวหวั่นสั่นคลอน ดังนั้นพร้อมกับการตระหนักรู้ในสมญาของลูก จงทำให้สภาพของลูกมีพลังอย่างเท่าเทียมกัน และแล้วลูกจะถูกกล่าวว่าคุณคือผู้ที่มีความเคารพตนเองที่สูงส่ง

คติพจน์: เพื่อที่จะเต็มเต็มความปรารถนาของดวงวิญญาณที่เร่ร่อน จงเพิ่มพลังการแยกแยะของลูก

***** โอม ชานติ *****